

Live Digital Life More

#ทีมเอไอเอส

ดิจิทัลสำหรับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

ถ้าจำกันได้ วันที่เอไอเอสประมูลได้คลื่นความถี่ 900 MHz จากสทท. พวกเรา ยืนยันชัดเจน จะขอเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้คนไทยได้รับประสบการณ์ที่ดีจากระบบสื่อสาร และดิจิทัลเซอร์วิสที่เราจะนำมามอบให้ รวมถึงประกาศจะขอนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ หมายกระตบความเป็นอยู่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้น

อยากบอกว่าวันนี้เอไอเอสได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เคยสัญญาไว้แล้ว

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เอไอเอสได้ร่วมกับหน่วยงานหลายๆ แห่งจัดทำโครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีล้อม ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าถึงโอกาสด้านการศึกษา ได้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นประตูสู่การเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก

ข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับก็คือ

ศูนย์การเรียนฯ บ้านศรีล้อมแห่งนี้ มีเด็กตั้งแต่ชั้นก่อนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนถึง 105 ชีวิต ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์กว่าร้อยกิโลเมตร พื้นที่แบบนี้ถือว่าแต่คลื่น



มือถือ แม้แต่น้ำประปา หรือไฟฟ้าก็ยังไม่เข้าถึง เป็นเพราะความร่วมมือของเอไอเอส กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งโครงการระบบไอซีทีฯ เนคเทค กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมอุทยานฯ ทำให้ภารกิจนี้ลุล่วง

ที่นี้วิศวกรเอไอเอส นำความเชี่ยวชาญบวกกับความตั้งใจ นำเทคโนโลยีสื่อสารมาติดตั้ง ทำให้โทรหากันได้ และเชื่อมต่อโลกกับอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ครูชุด. ดาวันไหลตหลักสูตร การสอนมาไว้ใช้สอนเด็กๆ ส่วนเด็กๆ ก็ค้นหา

ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ชาวบ้านในชุมชนก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

จะสื่อสารได้ ก็ต้องมีพลังงานไฟฟ้า เราจึงร่วมกับเนคเทคนำพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ และพลังงานน้ำตกมาผสมผสานสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้หล่อเลี้ยงศูนย์การเรียนฯ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางชุมชนแห่งนี้ ตลอดเวลาที่สำคัญเนคเทคเองสามารถติดตามผล และดูแลการใช้โซลาร์เซลล์มาสร้างพลังงาน

ไฟฟ้าได้โดยผ่านเครือข่ายสื่อสารที่เอไอเอสติดตั้งให้ หากอุปกรณ์มีปัญหาที่จะรู้ และแนะนำ ให้ซ่อมแซมได้ทันที

ชุมชนโดยรอบศูนย์การเรียนฯ นั้น แม้ไฟฟ้ายังไม่ถึง แต่เอไอเอส และเนคเทคพยายามหาเครื่องมือช่วย โดยพัฒนาตะเกียงไฟฟ้าที่สามารถชาร์จไฟได้ มามอบให้ โดยเมื่อเด็กๆ มาเรียนก็หิ้วมาชาร์จไฟพอลากเรียนก็หิ้วตะเกียงกลับบ้าน เพื่อเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืน จากที่ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้กันมาก่อน

วันนั้นนอกจากเอไอเอสจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้าให้ง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้ว ในฐานะผู้นำเครือข่ายอันดับ 1 ของประเทศ เราพร้อมจะนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสังคมในองค์กรรวมทั้งพื้นที่ของประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล หรือทุรกันดารแค่ไหนก็จะเป็น

ถือเป็นการกิจที่พนักงานเอไอเอสทุกคนตั้งเป้าจะอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของคนไทยก้าวไปอีกขั้นในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นกับประเทศของเราให้ได้